

แบบรายงานสรุปผลการการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน	ไม่มีการกระทำความผิด	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ให้ ของขวัญ
๒	มาตรการป้องกัน การรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มาตรการป้องกัน การรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์	ไม่มีการกระทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด
๓	มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการกระทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด

**แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)**

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการบริจาคเงินและบริจาคทรัพย์สิน - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการบริจาคเงินและบริจาคทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน	ไม่มีการกระทำความผิด	ไม่พบการรับสินบน การบริจาคเงินและบริจาคทรัพย์สิน
๕	มาตรการป้องกัน การทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มาตรการป้องกัน การทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่อง การใช้รถของทางราชการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน	ไม่มีการกระทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด
๖	มาตรการการรับของแถม - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มาตรการการรับของแถม	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน	ไม่มีการกระทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด